



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖/๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [nicd@parliament.go.th](mailto:nicd@parliament.go.th)

---

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา

- รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายลงโทษผู้คว่ำบาตรการเลือกตั้ง ๒๕๖๖

### ๒. World Economic Forum

- สภาเศรษฐกิจโลกประเมินว่าโลกต้องใช้เวลาอีก ๑๓๑ ปี เพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง

**๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา : รัฐสภา กัมพูชา ผ่านกฎหมายลงโทษผู้คว่ำบาตรการเลือกตั้ง ๒๕๖๖**  
(วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ : สำนักข่าว Reuters )

รัฐสภา กัมพูชา มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อลงโทษใครก็ตามที่คว่ำบาตรการเลือกตั้งในเดือนหน้า มีการวิจารณ์ว่าเป็นเพียงแค่ข้ออ้าง เพราะนายกรัฐมนตรีนฮุนเซน พยายามที่จะสกัดกั้นพรรคฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรีนฮุนเซน ซึ่งครองอำนาจในกัมพูชามากกว่า ๓ ทศวรรษ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งให้รัฐสภาแก้กฎหมายเพื่อให้บุคคลใดที่ไม่ไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีในวันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๖๖ จะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใด ๆ ได้ในอนาคต

นายซาร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวไว้ในเฟสบุ๊คหลังจากรัฐสภาผ่านกฎหมายแก้ไขการเลือกตั้งว่า “กฎหมายกำหนดโทษปรับและจำคุกต่อบุคคลที่ขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้ไปเลือกตั้ง และบุคคลใดก็ตามที่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องไปลงคะแนนเลือกตั้งเสียก่อน” ซึ่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี ๒๕๖๑ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนายกฯ นฮุนเซน กวาดที่นั่งทั้งหมดในสภา โดยได้คะแนนไป ๔.๘ ล้านเสียง จากทั้งหมด ๖.๙ ล้านเสียง ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกร้องให้เกิดการคว่ำบาตรการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย แต่นักวิจารณ์แสดงความวิตกกังวลและมองว่าเป็นการข่มขู่และคุกคามประชาชนของนายกฯ นฮุนเซน และพรรค CPP ก่อนการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวเมื่อต้นเดือนว่า บุคคลใดที่ขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้ไปเลือกตั้งจะถูกปรับหรือจำคุก พรรค CPP จะลงแข่งขันโดยไม่มีคู่แข่งในเดือนหน้า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินสิทธิพรรคฝ่ายค้านแสงเทียน (Candlelight Party) ซึ่งเป็นฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียว ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยอ้างเรื่องเอกสารไม่ถูกต้อง

ที่มา <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ahead-election-cambodia-amends-law-bar-non-voters-contesting-future-2023-06-23/>

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

**๒. World Economic Forum : สภาเศรษฐกิจโลกประเมินว่าโลกต้องใช้เวลาอีก ๑๓๑ ปี เพื่อสร้าง  
ความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ : สำนักข่าว CNN)**

World Economic Forum (WEF) หรือสภาเศรษฐกิจโลก เปิดเผยรายงานประเมินความคืบหน้าในเรื่องการบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยพบว่า ผู้หญิงอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ ๑๓๑ ปี หรือจนถึงปี ค.ศ. ๒๑๕๔ เพื่อที่จะมีสถานะความเท่าเทียมทางเพศเทียบเท่ากับผู้ชาย ทั้งนี้ รายงาน Global Gender Gap Report 2023 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระบุว่า ช่องว่างระหว่างเพศโดยรวมซึ่งเป็นมาตรวัดความเท่าเทียมในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และการศึกษาลดลงไปเพียงร้อยละ ๐.๓ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นางสาวซาเดีย ซาฮิดี (Ms. Saadia Zahidi) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ WEF เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าและตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศถดถอยลงไป โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจซึ่งควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าความคืบหน้าได้หยุดชะงักจากโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งในด้านการศึกษาและแรงงาน ตามมาด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบางพื้นที่ของโลกมีการฟื้นตัวให้เห็นแล้ว ขณะที่บางพื้นที่กลับตกต่ำลงอันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติใหม่ต่าง ๆ ขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ หรือ Gender Gap Index ของ WEF ที่วัดความเท่าเทียมทางเพศใน ๑๔๖ ประเทศ ครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่ โอกาสและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การได้รับการศึกษา สุขภาพและการมีชีวิตรอด และการมีอำนาจทางการเมือง โดยพบว่าความเท่าเทียมในภาพรวมดีขึ้นร้อยละ ๔.๑ นับตั้งแต่ WEF เปิดตัวดัชนีเมื่อปี ๒๕๔๙

ขณะเดียวกันรายงานแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในด้านการได้รับการศึกษา สุขภาพ และการมีชีวิตรอด และการมีอำนาจทางการเมือง แต่ช่องว่างด้านการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจกลับถดถอยลง ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงวิกฤติหลังการระบาดใหญ่ โดยการฟื้นตัวจากวิกฤติที่ล่าช้าในครั้งนี้นับรวมกับวิกฤติด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและเทคโนโลยี อาจส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยในการเข้าถึงและโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีด้วย เนื่องจากไม่เพียงแต่ผู้หญิงและเด็กหญิงหลายล้านคนเท่านั้นที่สูญเสียโอกาส แต่วิกฤตินี้ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกด้วย

สภาเศรษฐกิจโลกคาดการณ์ว่าจะใช้เวลา ๑๖๙ ปีในการบรรลุความเสมอภาคทางเศรษฐกิจทั่วโลก และ ๑๖๒ ปีสำหรับความเท่าเทียมทางการเมือง โดยมีเพียง ๙ ประเทศเท่านั้นที่ลดช่องว่างระหว่างเพศได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สวีเดน เยอรมนี นิการากัว นามิเบีย และลิทัวเนีย ซึ่งสำหรับไอซ์แลนด์นับเป็นปีที่ ๑๔ ที่ทำสถิติเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุด โดยลดช่องว่างได้ถึงร้อยละ ๙๑.๒ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่ใน

อันดับที่ ๔๓ ด้วยคะแนนความเท่าเทียมร้อยละ ๗๔.๘ โดยมีอันดับรวมลดลงจากปีที่แล้วในลำดับที่ ๒๗ ด้วยคะแนนร้อยละ ๗๖.๙ อันเป็นผลจากการลดลงอย่างมากในด้านการมีอำนาจทางการเมือง

นางสาวซาฮิตีกกล่าวสรุปว่า การเร่งความก้าวหน้าไปสู่ความเสมอภาคทางเพศไม่เพียงส่งผลดีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูการเติบโต ส่งเสริมนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวด้วย

ที่มา: <https://edition.cnn.com/2023/06/20/economy/wef-global-gender-gap/index.html>

นางสาวชญชนม์ นาทอง

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖